

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 33.73 อ่อนค่าตามภูมิภาค คาดกรอบวันนี้ 33.60-33.80 จับตาราคาทอง-ทิศทาง Flow

นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ 33.73 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าจากปิดตลาดเย็นวานนี้ที่ระดับ 33.67 บาท/ดอลลาร์ เนื่องจากดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักยกเว้นเงินเยน หลังตลาดกลับมากังวลเรื่องผลกระทบจากนโยบายกำแพงภาษีของสหรัฐฯ

ส่วนปัจจัยในประเทศ ตลาดรอดูทิศทางของกระแสเงินทุนต่างประเทศ (Flow) และสถานการณ์ราคาทองในตลาดโลก

"บาทเปิดตลาดเช้านี้ปรับตัวอ่อนค่าตามภูมิภาคและตลาดโลก ระหว่างวันบาทน่าจะแกว่งตัวในกรอบ รอดู Flow นักลงทุนต่างชาติและการค้าทองคำ" นักบริหารเงิน กล่าว

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 33.60 - 33.80 บาท/ดอลลาร์

\*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยน อยู่ที่ระดับ 151.06 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 151.62/63 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.0420 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.0433/0434 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของธปท.อยู่ที่ระดับ 33.693 บาท/ดอลลาร์

-ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) และโฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยกรณีสหรัฐฯเตรียมใช้ภาษีศุลกากรแบบตอบโต้ประเทศที่เก็บภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐฯและเตรียมเก็บภาษีนำเข้ายานยนต์ ยา และเซมิคอนดักเตอร์ 25% เดือนเม.ย.นี้ ว่า จะมีผลกระทบต่อส่งออกของไทยอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะในสินค้าเหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ รวมถึงอะลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์

-หอการค้าฯ หวั่นส่งออกอาหารสูญเสีย 1.7 แสนล้านบาท หากทรมัปีขึ้นภาษี เม.ย. เปิดโผ 38 สินค้าเสี่ยง ตั้งเป้าส่งออกปีนี้ 1.75 ล้านล้านบาท

-"สมาคมบอลลจ." คาดแนวทางคลังเปิด "กองทุนไทยอีเอสจี" ใหม่ มี.ค. นี้ช่วยหยุดเลือดไหล ออกจาก "ตลาดหุ้นไทย" รอจับตาเคาะสิทธิทางภาษี ขณะที่ "กองทุน" ย้ำเงื่อนไข "แอลทีเอฟ" เกณฑ์เดิม เป็นอุปสรรคที่ดีที่สุด ด้าน "ปลัดคลัง" เผยไว้รองรับเงินแอลทีเอฟครบกำหนด 1.8 แสนล้านบาท หุ่นออมเงินระยะยาว คาดใช้มาตรการภาษีจูงใจ ยืดเวลา ขายช่วงตลาด "ขาลง" หลังขาดทุนเฉลี่ย 5-10%

-ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท.สำนักงานปารีส ร่วมกับ Louis Vuitton เปิดตัว Louis Vuitton City Guide Bangkok 2025 คู่มือท่องเที่ยวระดับโลกที่น่าเสนอประสบการณ์สุดพิเศษของกรุงเทพมหานคร ผ่านมุมมองที่หรูหราและมีสไตล์ อันเป็นส่วนหนึ่งของคอลเลกชัน Louis Vuitton City Guide ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

-ธนาคารกลางจีน (PBOC) ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR) ประเภท 1 ปี เอาไว้ที่ระดับ 3.1% และคงอัตราดอกเบี้ย LPR ประเภท 5 ปี ที่ระดับ 3.6% ในวันนี้ (20 ก.พ.) เนื่องจากทางการเงินให้ความสำคัญกับการสร้างเสถียรภาพด้านการเงินมากกว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

-ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เปิดเผยรายงานการประชุมประจำวันที่ 28-29 ม.ค. โดยระบุว่า กรรมการเฟดได้แสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูง และกังวลว่ามาตรการต่าง ๆ ของปธน.ทรัมป์ โดยเฉพาะมาตรการภาษีศุลกากร อาจส่งผลกระทบต่อความพยายามของเฟดในการลดเงินเฟ้อให้ชะลอลงสู่เป้าหมายที่ระดับ 2%

-นักวิเคราะห์ของ Murphy & Sylvest กล่าวว่า กรรมการเฟดได้อภิปรายกันเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มชะลอลงในวันข้างหน้า ซึ่งทำให้นักลงทุนมองว่ามีความเป็นไปได้เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย แต่ถึงกระนั้นก็ตาม เฟดอาจจะยังไม่ดำเนินการใด ๆ และยังคงรอดูสถานการณ์ จนกว่าจะเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นว่าผลกระทบของมาตรการภาษีศุลกากรจะเป็นอย่างไร

-ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ กล่าวในวันพุธ (19 ก.พ.) ว่า เขาจะประกาศมาตรการภาษีที่เกี่ยวข้องกับไม้แปรรูป รถยนต์ เซมิคอนดักเตอร์ ชิป และเวชภัณฑ์ภายในเดือนหน้าหรือเร็วกว่านั้น

-ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตราในนิวยอร์กในวันพุธ (19 ก.พ.) โดยดอลลาร์ยังคงได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุนเดินทางเข้าซื้อสกุลเงินปลอดภัย ท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับมาตรการภาษีศุลกากรของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันพุธ (19 ก.พ.) โดยตลาดถูกกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ ขณะที่นักลงทุนจับตามตรการภาษีศุลกากรครั้งใหม่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ

-ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ วันนี้ ได้แก่ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์, ดัชนีการผลิตเดือนก.พ. จากเฟดฟิลาเดลเฟีย, ดัชนีชี้้นำเศรษฐกิจเดือนม.ค.จาก Conference Board และสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA)

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้